

เตือนภัยเด็กไทยฮิต ดมกาวทารองเท้า

สสส.เผยสารระเหยนิยมเสฟ กาว 3 K กาวทารองเท้า
น้ำยาล้างเล็บ แล็กเกอร์ ทินเนอร์

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกรมคุมประพฤติ เตือนภัยสารระเหยระบาทหนักครึ่งประเทศ สถิติพุ่งทุกปี เด็กไทยติดดม อีตดมกาวทารองเท้า น้ำยาล้างเล็บ เทตู่ ซ็อง่าย ซายคสอง หมอแฉพิษร้ายกว่า ยาบ้า ทำสมองฝ่อก่อนวัยอันควร สสส. เตือนหน้าตั้งศูนย์วิชาการยาเสพติด ผู้ภัย ยานรก

ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรมคุมประพฤติ เปิดเผยถึง "วิกฤติสารระเหย ทำลายเด็กไทย" การแพร่ระบาดของสารระเหยทวีความรุนแรงจนถึงขั้นวิกฤติ ข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระบุว่า ในปี 2544-2546 ผู้เสฟสารระเหยที่ถูกจับกุมได้เพิ่มขึ้นปีละ 10% ในปี 2548 จับกุม ผู้เสฟได้ 11,239 ราย ปี 2549 เฉพาะเดือนมกราคม-

กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมจับกุมได้ถึง 1,529 ราย สถิติการจับกุมเป็นอันดับสองรองจากยาบ้า สิ่งที่น่าห่วงคือ 25% ของผู้เสฟคือเด็กและ เยาวชนอายุ 15-18 ปี โดยสารระเหยเป็นยาเสพติดที่เด็กเสฟมากเป็นอันดับหนึ่ง ส่วนใหญ่ เป็นเด็กเร่ร่อน รองลงมาคือเยาวชนนอกสถานศึกษา และนักเรียน

นายวันชัย รุจนวงศ์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า สารระเหยที่เด็กนิยมเสฟคือ กาว 3 K กาวทารองเท้า น้ำยาล้างเล็บ แล็กเกอร์ ทินเนอร์ สารเหตุที่สารระเหยระบาดรุนแรง ใน 4 ภาค คือภาคเหนือ 7 จังหวัดอาทิ เชียงใหม่ พะเยา ภาคอีสาน 11 จังหวัดอาทิ นครราชสีมา เลย ภาคกลาง 11 จังหวัดอาทิ นนทบุรี ปทุมธานี ภาคใต้ 3 จังหวัด ภูเก็ต นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี รวมแล้ว 32 จังหวัด

และมีแนวโน้มลุกลามกว่านี้ เพราะมีราคาถูกเพียง 10-20 บาท หาซื้อได้ง่าย แม้การผลิตสารระเหยจะเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม จึงขายได้ถูกต้องตามกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม พ.ร.ก.ป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ.2533 ระบุขีดห้ามมิให้ผู้ใดขายสารระเหยแก่ผู้มีอายุไม่เกิน 17 ปี เว้นเป็นการขายโดยสถานศึกษาใช้ในการเรียนการสอน และห้ามมิให้ผู้ใด ขาย จัดหา หรือให้สารระเหยแก่ผู้ซึ่ง ตนรู้ หรือควรรู้ว่าเป็นผู้ติตสารระเหย แต่ในทางปฏิบัติ ร้านค้าในชุมชน ร้านซ่อมจักรยาน ร้านปะยาง ร้านซ่อมรถ ร้านวัสดุก่อสร้าง ร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งบางร้านเปิดตลอด 24 ชั่วโมง ก็ฝ่าฝืนกฎหมายจำหน่ายให้เด็กอย่างต่อเนื่อง

ทพ.ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการสร้างสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยง รอง สสส. กล่าวว่า สารระเหยเป็นสารเสพติดที่เป็นพิษต่อระบบต่างๆ ของร่างกายและ

เนื่องจากการเสฟด้วยวิธีสูดดม จึงทำอันตรายต่อระบบหายใจ และเมื่อซึมผ่านจากปอดเข้าสู่กระแสเลือด ก็จะทำอันตรายต่อระบบไหลเวียนโลหิต ที่สำคัญคือจะไปทำลายเซลล์สมอง และระบบประสาท ทำให้ผู้เสฟมีอาการทางสมองและทางจิตรุนแรงได้ ซึ่งรุนแรงกว่าการเสฟยาบ้า และอาจทำให้เกิดความพิการถาวร หรือกลายเป็นโรคสมองฝ่อ

ทพ.ศิริเกียรติ กล่าวว่า หากเทียบ

ผู้เสฟ เฮโรอีนหรือยาบ้า เมื่อได้รับการบำบัด จะกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้ แต่ผู้เสฟสารระเหย ต้องใช้เวลาบำบัดนานกว่า เพราะเซลล์สมองถูกทำลายจนตายไปแล้ว ไม่สามารถฟื้นฟูให้เหมือนเดิมได้ ดังนั้นการป้องกันไม่ให้มีผู้เสฟจึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุด โดย สสส. มียุทธศาสตร์ แผนงานยาเสพติด ปี 2549-2551 จะจัดตั้งศูนย์วิชาการยาเสพติด เพื่อสนับสนุนการวิจัย และรวบรวมองค์ความรู้ ในประเด็นที่จำเป็นเร่งด่วน